



ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ฝ่ายพัฒนาการบริหารจัดการน้ำ
รับ-ส่งที่ ASB/16 ๒๕๖๓

เลขที่เอกสารในระบบ E-Office (COVID-19)/24

พ.น. 1025/63

ลก4654/63

ส่วนราชการ ศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด (COVID-19) กรมชลประทาน โทร. ๒๕๒๒

ที่ พิเศษ (COVID-19) / ๒๔ วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๓ สิบ ๖๕๑ | 13144.63

เรื่อง รายงานการประชุม Conference เพื่อรายงานสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และ

ติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมชลประทาน

เรียน อธิบดี รองอธิบดี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการสำนักงาน/สำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน

ตามที่ได้มีการประชุม Conference เพื่อรายงานสถานการณ์ตามมาตรการป้องกัน COVID-19 และติดตามผลการดำเนินงานตามภารกิจกรมชลประทาน โดยมี อช. เป็นประธาน เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สบค. ชั้น ๔ อาคารอำนวยการ กรมชลประทาน สามเสน ได้สรุปรายงานการประชุม ดังนี้

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ ที่ประชุมทราบ	นายทองเปลว กองจันทร์ อช. กล่าวเปิดประชุม เน้นย้ำให้ทุก สขบ. ตราวินโหลดเอกสารที่ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่จัดทำเรื่องขอความร่วมมือกำชับตล่นน้ำสงกรานต์ เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัด และผู้มาติดต่อราชการรับทราบโดยทั่วกัน และขอให้ ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์ศึกษารายละเอียดมาตรการ ข้อปฏิบัติที่กรมชลประทานดำเนินการจัดทำขึ้นทั้ง ๑๗ ข้อ ให้เข้าใจและเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามมาตรการ ข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาที่อาจจะกระทบต่อการปฏิบัติงาน	สบค.๑-๑๗
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องการรับรองรายงาน การประชุม	ไม่มี	
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ	๓.๑ สรุปรายงานสถานการณ์และการดำเนินงานของศูนย์ประสานฯ COVID-19 กรมชลประทาน ณ วันที่ ๑๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดย ผอ.ภพท. (เลขานุการฯ) อัตราของผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในระดับโลก ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ๑,๕๓๒,๒๘๙ คน ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ๘๗,๔๖๗ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๘๙,๗๐๓ คน ผู้รักษาหายสะสม ๓๓๗,๔๕๘ คน ประเทศสหรัฐอเมริกา มีผู้ติดเชื้อเป็นอันดับที่ ๑ ของโลก จำนวน ๔๖๘,๕๖๖ คน ประเทศไทย มีอัตราการติดเชื้อในลำดับที่ ๔๔ ของโลก และลำดับที่ ๔ ของอาเซียน จำนวนผู้ติดเชื้อสะสม ๒,๔๒๓ คน ๖๗ จังหวัด ผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น ๕๔ คน ผู้เสียชีวิตสะสม ๓๒ คน รักษาอยู่ในโรงพยาบาล ๑,๔๕๑ คน รักษาหายแล้ว ๙๔๐ คน กรมชลประทาน มีบุคลากรที่สังเกตอาการ (รอสอบสวนโรค) ๑๔ วัน จำนวน ๒๓ คน จำนวนรายงานสะสม ๗๔ คน พันการสังเกตอาการ (สอบสวนโรค) ๕๑ คน	สำนักงาน/สำนัก/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการปฏิบัติงานจากบ้าน และทำงานเหลื่อมเวลา ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ปฏิบัติงาน WFH และงานสนาม ร้อยละ ๕๒.๗๑ ปฏิบัติงานเหลื่อมเวลา ร้อยละ ๔๗.๒๙</p> <p>๓.๒ มาตรการต่าง ๆ ที่กรมชลประทานสั่งการ และขอความร่วมมือ โดย ผอ.กพร. (เลขานุการ)</p> <p>การดำเนินการประชาสัมพันธ์ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑. วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำโปสเตอร์ขอความร่วมมือป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19</p> <p>๒. วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 กรณีเจ้าหน้าที่ไปประเทศกลุ่มเสี่ยง และการควบคุมการเข้า/ออกที่ทำงาน</p> <p>๓. วันที่ ๒๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ Infographic “รู้ รอด ปลอดภัย Covid-19” และจัดทำ Key Message เผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ และจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์</p> <p>๔. วันที่ ๒๑ - ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ในองค์กรเรื่องการล้างมือเพื่อป้องกันโรค</p> <p>๕. วันที่ ๒๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ประชาสัมพันธ์กิจกรรม Big Cleaning Day สู้ Covid-19 และรณรงค์กิจกรรม ๕ ส.</p> <p>๖. วันที่ ๒๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ - ปัจจุบัน จัดทำ Timeline กรมชลประทาน เดินหน้าป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๗. วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ Infographic หลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล</p> <p>๘. วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ Infographic มาตรการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และจัดทำ Infographic กรมชลประทาน พร้อมรับปฏิบัติตาม พ.ร.ก. ฉุกเฉิน ด้าน COVID-19</p> <p>๙. วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ Infographic เว้นระยะห่าง อย่างไรให้ปลอดภัย</p> <p>๑๐. วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๓ เสริมสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพตนเอง e-Learning ฝ่าวิกฤต COVID-19” การจัดทำ Banner เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนงดเล่นน้ำสงกรานต์ และติดประกาศตามสำนักงานทั่วประเทศ และการจัดทำ Infographic ให้กำลังใจเกษตรกรไทย ร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>๑๑. วันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ให้งดเล่นน้ำสงกรานต์ในเขตพื้นที่ชลประทาน และติดประกาศตามสำนักงานทั่วประเทศ</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๑๒. วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ จัดทำ Infographic ๑๐ วิธีปฏิบัติตนให้ปลอดภัย ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และทำ Infographic สิ่งที่ต้อง/ไม่ทำในช่วงสงกรานต์ เพื่อป้องกัน COVID-19</p> <p>๓.๓ สรุปมาตรการการให้ความช่วยเหลือ โดย นายชีวิน อินทรานุกูล (ผสค.มค.)</p> <p>หลักเกณฑ์ อัตรา วิธีการ และเงื่อนไขการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล กรณี ผู้มีสิทธิหรือบุคคลในครอบครัวเสี่ยงหรือติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID 19</p> <ul style="list-style-type: none">- ผู้มีสิทธิ กรณีที่เป็นกลุ่มเสี่ยง (ผู้ป่วยนอก)<ul style="list-style-type: none">* ค่าตรวจห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real Time PCR ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง* ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับเก็บตัวอย่างในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๔๐ บาท ต่อครั้ง- ผู้มีสิทธิ กรณีที่ติดเชื้อแล้ว (ผู้ป่วยใน) ได้รับความรักษาพยาบาล ดังนี้<ul style="list-style-type: none">* ค่าตรวจห้องปฏิบัติการด้วยเทคนิค Real Time PCR ซึ่งรวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล เท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต่อครั้ง* ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล สำหรับเก็บตัวอย่างในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๕๔๐ บาท ต่อครั้ง* ค่าห้องพักสำหรับควบคุมหรือดูแลรักษาในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๒,๕๐๐ บาท ต่อวัน* ค่ายาที่เป็นการรักษาพยาบาลเฉพาะผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรค COVID-19 ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗,๒๐๐ บาท* ค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ในอัตราเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๗๔๐ บาท ต่อชุด ดังนี้<ul style="list-style-type: none">(ก) กรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ไม่เกินจำนวน ๑๕ ชุด ต่อวัน(ข) กรณีอาการรุนแรง ไม่เกินจำนวน ๓๐ ชุด ต่อวัน <p>- ผู้มีสิทธิ กรณีสถานพยาบาลของทางราชการส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อเนื่องเป็นผู้ป่วยใน ณ สถานพยาบาลของทางราชการแห่งอื่น สามารถเบิกค่าบริการเพิ่มเติม ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">* รายการค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล และค่าบริการทำความสะอาดฆ่าเชื้อบนรถพาหนะส่งต่อ ในอัตราเท่าที่จ่ายจริง ไม่เกิน ๓,๗๐๐ บาท ต่อครั้ง ที่มีการส่งต่อ <p>การเบิกค่ารักษาพยาบาล ตามหลักเกณฑ์นี้ สถานพยาบาลของราชการเป็นผู้เบิกแทนผู้มีสิทธิในระบบเบิกจ่ายตรงเท่านั้น และให้หมายความรวมถึงกรณีที่สถานพยาบาลของทางราชการไม่อาจให้การตรวจทางห้องปฏิบัติการได้ และมีความจำเป็นต้องส่งตัวผู้ป่วย หรือเก็บตัวอย่างไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ ณ สถานที่อื่นด้วย</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>มาตรการภาครัฐดูแลและเยียวยา COVID-19</p> <ul style="list-style-type: none">- ธนาคารออมสิน ดำเนินการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้กับข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เป็นระยะเวลา ๓ เดือน- ธนาคารกรุงไทย จำกัด จัดทำโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้กับสินเชื่อบุคคลและสินเชื่อบ้าน โดยให้ลูกค้าทุกรายพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ยนาน ๓ เดือน- สหกรณ์ออมทรัพย์กรมชลประทาน จำกัด จัดทำโครงการพักชำระหนี้เงินต้นสามัญ ๒๕% รวมระยะเวลา ๓ เดือน- การไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้บ้านที่อยู่อาศัย และลดค่าไฟฟ้าร้อยละ ๓ ผู้ใช้ทุกประเภท ระยะเวลา ๓ เดือน- กรมสรรพากร ขยายระยะเวลาอื่นเพิ่มเติมอีก ๒ เดือน สิ้นสุด ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดเวลาผ่อนชำระ ๓ งวด (สิงหาคม – ตุลาคม ๒๕๖๓) และมาตรการเพิ่มวงเงินที่กวดหย่อนค่าเบี้ยประกันสุขภาพ จากไม่เกิน ๑๕,๐๐๐ บาท เป็น ไม่เกิน ๒๕,๐๐๐ บาท- คณะกรรมการกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) มาตรการช่วยเหลือ Work From Home ให้ประชาชนสามารถใช้งานโมบาย บรอดแบนด์ หรืออินเทอร์เน็ตบนมือถือ เพิ่ม ๑๐ GB ต่อคน ระยะเวลา ๑ เดือน นับแต่วันที่รับสิทธิ- กองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ปรับลดจำนวนเงินชำระหนี้ผู้กู้ยืมทุกราย ในหน่วยงานเอกชน เท่านั้น <p>ที่ประชุมรับทราบ</p>	
<p>ระเบียบวาระที่ ๔ ข้อสั่งการ</p>	<p>อธช. มีข้อสั่งการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none">๑. อธช. กล่าวขอบคุณบุคลากรของกรมชลประทานทุกสำนักงาน/สำนักงาน/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน ที่ให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นอย่างดี อธช. มีข้อห่วงใยในบุคลากรทุกท่านที่ปฏิบัติงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยขอให้ติดตามมาตรการต่าง ๆ ที่ศูนย์ประสานฯ COVID-19 ได้มีการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อความปลอดภัยของบุคลากรทุกคน และเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างใกล้ชิด๒. การสื่อสารต่าง ๆ ของศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ที่สรุปเป็น Infographic สั้น ๆ เข้าใจง่าย ขอให้ผู้บังคับบัญชาทุกหน่วยงานเผยแพร่ความรู้ต่าง ๆ เหล่านี้ให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาได้รับทราบ รวมทั้ง สิทธิต่าง ๆ ที่จะได้รับด้วย	<p>สำนักงาน/สำนัก/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน</p>

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>๓. ขอความร่วมมือช่วงวันสงกรานต์ ลด งดการเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยขอความร่วมมือทุกหน่วยงานดำเนินการตามที่รัฐแนะนำ และตามประกาศของแต่ละจังหวัดโดยเคร่งครัด รวมทั้ง ประกาศปิดสถานที่จำหน่ายสุรา/เครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ ตามวันเวลาของแต่ละจังหวัดที่กำหนด</p> <p>๔. งานด้านการส่งน้ำและบำรุงรักษา กรมชลประทานได้มีการเฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์ภัยแล้งทั่วประเทศอย่างใกล้ชิด และมีการวางแผนการส่งน้ำช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำ จนกว่าจะเข้าสู่ช่วงฤดูฝน (พฤษภาคม ๒๕๖๓) สถานการณ์ฝนในปีนี้จะมียปริมาณน้อยกว่าค่าปกติ ฝนจะทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด รวมทั้ง ฝั่งตะวันตก คือ เขื่อนศรีนครินทร์ และเขื่อนวชิราลงกรณ์ จะมีปริมาณน้ำน้อย ดังนั้น การผันน้ำเพื่อไว้ใช้ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาต้องดำเนินการให้ระมัดระวังรอบคอบกว่าเดิม โดย รทบ. ได้จำลองสถานการณ์น้ำไว้เป็น ๕ Scenario โดยใช้ค่าเฉลี่ยต่ำกว่า ๕% ว่าสถานการณ์การใช้น้ำจะเป็นอย่างไร รทบ. ได้มีการสั่งการเตรียมแผนงานดังกล่าวแล้วได้เป็นอย่างดี</p> <p>๕. ขอให้ สขบ.๑-๑๗ ตรวจสอบความมั่นคง ความปลอดภัยของตัวเขื่อน ควบคุม คำนวณ คาดการณ์ปริมาณน้ำในการระบายน้ำล่งหน้า และดูแลการไหลของน้ำในทางน้ำชลประทาน ที่กรมชลประทานรับผิดชอบ</p> <p>๖. ให้ สบอ. เตรียมความพร้อมระบบโทรมาตร ระบบการวัดน้ำต่าง ๆ ระบบการเตือนภัย และ SWOC ให้ตรวจสอบระบบการสื่อสารให้มีความชัดเจน</p> <p>๗. ขอให้เตรียมความพร้อม และสร้างความกระตือรือร้นในการทำงาน ให้คู่สัญญาของกรมชลประทาน อย่าให้เป็นเหตุอ้างได้ว่ากรมชลประทานไม่มีความพร้อม เช่น การส่งมอบพื้นที่ ฯลฯ</p> <p>๘. งานเดิมที่มีปัญหาการยกเลิกสัญญาต่าง ๆ ขอให้พิจารณาเร่งรัดว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไร</p> <p>๙. โครงการสำคัญที่ต้องนำเข้าไปประชุม กนช. เพื่อพิจารณาในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๓ ขอให้ รทส. กับ รทว. ประสานจัดทำข้อมูล โดยเฉพาะโครงการลำห้วยใหญ่ และโครงการบรรเทาอุทกภัยเพชรบุรี ตอนล่าง โตน อธช. ขอหารือเรื่องดังกล่าวในวันที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓</p> <p>๑๐. การเตรียมการงานระบบผันน้ำ ขอให้ รทบ. สั่งการ และจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารจัดการโครงข่ายน้ำของงานเก่ากับงานใหม่ ขอให้ รทว. ช่วยสนับสนุนข้อมูลดังกล่าวให้ รทบ. ด้วย</p>	

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	<p>อธช. ขอรับทราบผลกระทบและสถานการณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยสรุปได้ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">- สขป.๓ รายงานปัญหาพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก มีการ Lockdown และ สขป.๓ ได้ทำเรื่องขออนุญาตทางจังหวัดไม่อนุญาต โดยขอให้ เป็นดุลยพินิจของ ผส.ขป.๓ พิจารณา ซึ่งมีบุคลากรของ สขป.๓ บางคนได้ออกไปนอกพื้นที่ก่อนมีประกาศ จึงขอให้อยู่ในพื้นที่นั้น ๆ ไป ก่อนตามข้อกำหนดของจังหวัดพิษณุโลกไปจนถึงวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓อธช. ขอให้จัดบุคลากรเป็นทีมอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่ใกล้เคียงกัน- สคก. รายงานปัญหาอุปสรรคเรื่องการขนย้ายน้ำมันเชื้อเพลิงไป ตามศูนย์ปฏิบัติการที่มีเครื่องสูบน้ำติดตั้งอยู่ โดยใช้วิธีปรับเปลี่ยนเวลา ขนย้ายแทน ส่วนจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยง ยังดำเนินการได้ตามปกติอธช. ขอให้กระจายน้ำมันเชื้อเพลิงไปตามศูนย์ปฏิบัติการ ต่าง ๆ ในพื้นที่/ภูมิภาค อย่าเก็บไว้ที่จังหวัดนนทบุรีแต่เพียงแห่งเดียว- สขป.๕ รายงานพื้นที่ สขป.๕ มีจังหวัดบึงกาฬที่ไม่มีจำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่วนข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ถูกกักตัว ๑๔ วัน มีจำนวน ๑ ราย ที่ยังไม่พ้นกำหนดอธช. ขอให้บุคลากรของ สขป.๕ ดูแลสุขภาพของตนเองและผู้ ใกล้ชิดอย่างดี เนื่องจากมีบางพื้นที่ของ สขป. บริเวณแม่น้ำโขง ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน- สบก. รายงานมาตรการ WFH และเหลื่อมเวลาทำงานเป็นไป ตามเป้าหมาย และไม่มีการปฏิบัติงานภาคสนาม มีผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง จำนวน ๑ คน ขณะนี้ได้พ้นกำหนดเวลากักตัว ๑๔ วันแล้ว- สขป.๑๒ รายงานมีบุคลากรผู้ติดเชื้อที่จังหวัดสุพรรณบุรี ๑ ราย จังหวัดอุทัยธานี ๑ ราย ทั้งนี้ สขป.๑๒ ได้ดำเนินการตาม มาตรการต่าง ๆ ที่กรมชลประทานสั่งการอย่างเข้มงวด และเคร่งครัดอธช. จังหวัดชัยนาทเป็นที่ตั้งของ สขป.๑๒ ยังไม่มีรายงาน ผู้ติดเชื้อ ขอให้รักษาสถิตินี้ไว้ให้เป็นอย่างดี- สขป.๑๕ รายงานไม่มีจำนวนบุคลากรผู้ติดเชื้อ มีผู้อยู่ในกลุ่ม เสี่ยงกักตัว ๑๔ วัน จำนวน ๓ คน ใกล้ครบกำหนดเวลาแล้ว ใน ระดับจังหวัดมีความเข้มงวดในการสกัดโรคระบาด- ผคป.ภูเก็ต รายงานเพิ่มเติมว่า จังหวัดภูเก็ตออกประกาศคำสั่ง ปิดพื้นที่รอยต่อทุกตำบลห้ามบุคคลเข้าออก ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามมาตรการดังกล่าว ในการปฏิบัติงานยังไม่มีปัญหา อุปสรรคใด ๆ <p>อธช. รับทราบ</p>	สำนักงาน/สำนัก/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน

ระเบียบวาระ	ประเด็นเนื้อหา/ข้อสั่งการ	หน่วยงานรับผิดชอบ
	รธธ. ขอให้การปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน ทั้งงานด้าน บำรุงรักษา การพัฒนาแหล่งน้ำ การมีส่วนร่วม การบริหารสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณต่าง ๆ ให้มีการจัดการและวางแผนการดำเนินงานให้เป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพตรงตามเป้าหมาย ที่กรมชลประทานได้กำหนดไว้ โดย รมว.กษ. เน้นย้ำการดำเนินการ ตามมาตรการต่าง ๆ ต้องไม่กระทบงานหลักที่ต้องดำเนินการ ทั้งนี้ ขอให้ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน ปรับงบประมาณให้ สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสถานการณ์ปัจจุบันด้วย	
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ	๕.๑ การรายงานการติดตามผลการบริหารงบประมาณผ่าน ระบบ Online ขอให้ทุกสำนัก/กอง ดำเนินการตามข้อสั่งการอย่าง ครบครัด เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่าง เป็นระบบ ๕.๒ การบริหารงบประมาณที่เกินเงินงบประมาณไว้ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๙ ถึง ปี ๒๕๖๒ ซึ่งยังคงค้างในระบบอยู่ ขอให้ กพง. และ กงบ. ประสานสำนัก/กอง ตรวจสอบโดยทุกกิจกรรมต้องมีข้อมูลและเหตุผล ผลรองรับ ๕.๓ การแก้ไขปัญหาการบริหารสัญญาซื้อ/สัญญาจ้างที่ค้างอยู่ ทำให้ไม่สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างเหมาะสม และมีความล่าช้า ขอให้รองอธิบดีแต่ละสายงานเร่งรัดตรวจสอบ เพื่อให้สามารถแก้ไข ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ๕.๔ ขอให้ทุกสำนัก/กอง โดยเฉพาะหน่วยงานที่อยู่ในส่วน ภูมิภาคกวาดล้างช่วงประเพณีสงกรานต์ ต้องปฏิบัติตามประกาศของ คณะกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคฯ ระดับจังหวัด และข้อสั่ง การของกรมชลประทานอย่างเคร่งครัดด้วย	สำนักงาน/สำนัก/กอง/ กลุ่ม/ศูนย์/สถาบัน กพง. และ กงบ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

เรียน ผอ.ส่วน ผอ.ช.ภาค ทน.๑-๙ บอ และ ผบท.บอ.
เพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด
ทราบต่อไป



(นายสุชาติ เจริญศรี)

รธธ.

หัวหน้าศูนย์ประสานการปฏิบัติภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กรมชลประทาน



(นายธีระพล ตั้งสมบูรณ์)
ผส.บอ.

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๓

เรียน เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ
เพื่อโปรดทราบ



(นายสมบัติ สาสีวัฒน)
พน.บอ.

ชน.๑๐๐, ๐๕, ๒๐๐, ๑๐๐, ๑๐๐.

น.ส.กมลทิพย์ น.ส.กมลทิพย์ น.ส.กมลทิพย์



(นายสันติ เต็มเยี่ยม)
ผจน.บอ.
15 เม.ย. 2563